



ข่าวลือกีฬาโลก

■ ท่าเรือพลิกแข้งลือรอบ 8

การแข่งขันเอไอเอสฟุตบอล เอเอเอฟ คัพ 2018 รอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รวมอินทรา เดินทางมาถึงเกมฟาดแข้งในรอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยมีเกมลงสนาม 4 คู่ ท่ามกลางแฟนบอลและกองเชียร์ที่มากล้นใจทีมตัวเองกันถ้วนหน้า เปิดฉากเกมคู่แรก แอท เอฟซี พบกับการทำเรือ เอเอสเอ็ม แชมป์เอไอเอส ฟุตบอลไทยลีก 2018 เกมนี้ น.4 แอท เอฟซี ขึ้นนำก่อนจากกระชาก เติมระยะศักดิ์ ที่ยิงจ่อๆเข้าไป ก่อนที่ น.10 แอท เอฟซี จะขยับนำ 2-0 จากซาโรจน์ โสภออ่อน ที่จัดด้วยขวาเสียบเสาเข้าไป น.18 ไธอัน โทเมส จัดการยิงให้การทำเรือไล่ตีตีขึ้นมา 1-2 ก่อนจบครั้งแรก ครั้งหลัง น.26 แข็งคลองเคยเสถียรเมื่อตามตีเสมอ 2-2 จากการหลุดเข้าไปยิงของธนัญชัย ชมบุญ และ น.29 การทำเรือก็พลิกนำบ้าง 3-2 จากธนพล มณีเพชร น.30 การทำเรือหนีห่าง 4-2 จากธนพล มณีเพชร คนเดิมที่กดประตูที่สองให้ตัวเองในเกมนี้ จากนั้นการทำเรือคุมสถานการณ์ไว้ได้หมด น.38 แอท เอฟซี ที่พยายามเล่นแพรวอร์เพลย์ แต่พลาด พรมงกล ศรีทรัพย์แสง ตัดบอลได้แล้ว บิงโกลเข้าไปให้การทำเรือนำ 5-2 ก่อนที่นาที่สุดท้ายการทำเรือมาได้ประตู 6-2 จากลูกยิงไกลของธนัญชัย ชมบุญ จบเกมการทำเรือพลิกกลับมาเอาชนะ แอท เอฟซี 6-2 ทะลุสู่อันดับ 8 ทีมสุดท้ายอย่างสะใจ

คู่ต่อมาเป็นการเข้ามาพบกันระหว่างทีมกัสตาพี ทีมที่มาจากนอกลีก เข้ามาพบกับทีมแกร่งอย่าง "กึ่งสายฟ้า" สุราษฎร์ธานี ฟุตบอลคลับ โดยขอลดโต๊ะเล็กจากแดนใต้มาก่อน 1-0 ใน น.4 จากการยิงไกลของกิตติพงษ์ โพธิ์ชัย เสียบโคนเสาเข้าไป แต่ทว่า น.5 กัสตาพี สามารถตีเสมอได้ 1-1 จากเกมโต้กลับ และวีระกัทร เจริญกัทรกุลยิงเข้าไปให้ทีมได้เฮ น.8 สุราษฎร์ธานี ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากการทำประตูของนคร คิเด้น และ น.17 นคร คิเด้น คนเดิมซัดให้สุราษฎร์ธานี ขยับหนีไปเป็น 3-1 ครั้งหลัง น.25 สุราษฎร์ธานี มาได้ประตูนำ 4-1 จากนพรุจ เชื้อหอมคู่ แต่ทว่า กัสตาพี สุไม่ถอย น.37 ก็ได้ประตูไล่มาเป็น 2-4 จากการยิงนอกกรอบของวีระกัทร เจริญกัทรกุล เวลาที่เหลือทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้หมดเวลาสุราษฎร์ธานี เบียดชนะไป 4-2 เข้าสู่รอบ 8 ทีมต่อไป

คู่ที่ 3 ระหว่าง ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกับบางกอก ซิตี้ เปิดฉากครั้งแรกขึ้นมาทั้งสองทีมต่างบุกเข้าใส่กันทันที ก่อนที่ น.7 บางกอก ซิตี้ จะมาได้จุดโทษเมื่อ อนันท์วัช ทรัพย์อุดม ผู้เล่น ม.ภาคฯ ไปทำแฮนด์บอล และเป็นวรพจน์ พุทธิโรตง สังหารเข้าไปให้บางกอก ซิตี้ นำ 1-0 จากนั้น น.18 บางกอก ซิตี้ มาได้ประตูที่สองจากการหลุดเข้าไปยิงจ่อๆของ วิวัฒน์ ศรียานงค์ สกอร์ 2-0 โดยท้ายเกมครั้งแรก น.18 ม.ภาคฯ มาตีไข่แตกเมื่อได้จุดโทษจุดที่สอง อนุวัฒน์ ปานมพลา จัดการยิงไม่พลาดทำให้ครั้งแรก ม.ภาคฯ ยังตามหลัง 1-2 ครั้งหลังลงมาที่แรก บางกอก ซิตี้ ก็หนีห่าง 3-1 จากการยิงของจักรพล ศรีนารา จากนั้น น.24 วิวัฒน์ ศรียานงค์ ซัดเป็น 4-1 ก่อนที่นาที่สุดท้าย บางกอก ซิตี้ จะมาได้ประตูเพิ่มอีกลูกจากชาคริต ดีใจ จบเกม "มังกรเทพ" บางกอก ซิตี้ เอาชนะ ม.ภาคฯ ไป 5-1

คู่สุดท้ายระหว่างกรมทางหลวงที่หลุดเข้ามาพบกับแข้ง สพล.สมุทรสาคร เกมนี้กรมทางหลวงจัดทัพใหญ่ลงบู๊เต็มอัตรา เปิดเกมมา น.5 กรมทางหลวงก็ขึ้นนำเมื่อเห็นได้ฟาวล์ริมเส้นแทงฝั่งช่วย อธิชัย กุ้สวาท ซัดทะลุกำแพงบอลปลิ้นเข้าไปซุกกันดาช่วยให้ทีมนำ 1-0 น.7 กรมทางหลวงที่ทำเกมได้เหนือกว่ามาได้ประตูที่สองจากสุทธิพร กัดจเจริญ สกอร์หนีไป 2-0 น.15 กรมทางหลวงก็ขยับหนีห่างออกไปเป็น 3-0 จาก "เจ้ามิทซ์" เกียรติยศ แฉล้ม-เขตร์ แต่ทว่านาที่เดียวกัน สพล.สมุทรสาคร ก็สามารถตีไข่แตกได้จากการหลุดเข้าไปยิงหน้าปากประตูของอนุสรณ์แจ่มนิมิตร ทำให้ทีมไล่มา 3-3 ในครึ่งเวลาแรก ครั้งหลังลงมายังไม่ถึงนาที่ สพล.สมุทรสาคร ก็ได้ประตูตีตีขึ้นมาเป็น 2-3 จากสุรงค์ บุญยะมา เกมจากนั้นกรมทางหลวงพับสนามบุกหนัก จน น.29 อติราช สิทธิศักดิ์ ได้โอกาสสวนกลับซัดเข้าไปเป็น 4-2 น.32 จิรสิน กัมแสง จัดการยิงเสียบเสาสุดสวยให้กรมทางหลวงหนีไป 5-2 นาที่เดียวกัน วิบูลย์-วัชกิจ ก็กดให้กรมทางหลวงเป็น 6-2 เกมรับของ สพล.สมุทรสาครเริ่มรวบ น.36 กรมทางหลวงเจาะได้อีกลูกจากนที อูศิริ และ น.38 นที อูศิริ ก็กระดกยิงอย่างเหนือชั้นสกอร์ไหลเป็น 8-2 สพล.สมุทรสาคร เล่นแพรวอร์เพลย์ท้ายเกมพลาด น.39 เจริญพงศ์ ประสานศักดิ์ นายทวารของกรมทางหลวงคัดบอลได้ในแดนตัวเองก่อนยิงไกลเข้าไปและเป็นประตูปิดท้ายให้กรมทางหลวงเอาชนะไปขาดลอย 9-2 ผ่านเข้ารอบเป็นทีมที่ 4